

KỶ NIỆM TRỌNG THỂ 110 NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 2/2, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908 - 2/2/2018). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Trần Quốc Vương, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Văn Nền, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng; Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng, tỉnh Nam Định, Bắc Ninh. Dự lễ kỷ niệm về phía tỉnh có các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh

đạo UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố; đại diện lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân lao động; đại diện gia đình, quê hương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhà lãnh đạo tiền bối của phong trào công nhân và cách mạng Việt Nam đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sinh ngày 2/2/1908 trong một gia đình có truyền thống khoa bảng, yêu nước ở xóm Tiến, làng Diêm Điền, tổng Hồ Đệ, huyện Thụy Anh (nay là thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy). Cuộc đời đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: 16 tuổi bước vào con đường tranh đấu; 21 tuổi tham gia thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở nước ta, sáng lập Đảng Dương Cộng sản Đảng và Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ; 22 tuổi tham gia Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng, trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 24 tuổi hiến ngang bước lên máy chém, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Mảnh đất Thái Bình từ hào là quê hương sinh ra đồng chí

Nguyễn Đức Cảnh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tôn vinh và noi theo những nhà lãnh đạo cách mạng tiến bộ kiên trung, bất khuất, trong đó có đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, 88 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, góp phần viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc và của quê hương Thái Bình. Kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, trên cuộc hành trình hơn 30 năm đổi mới, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã không ngừng đổi mới, nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng tầm trí tuệ, vững vàng trước mọi thử thách, kiên định niềm tin sắt đá vào lý tưởng của Đảng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng; khai thác tiềm năng lợi thế, đưa tỉnh phát triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực. Trong giai đoạn từ năm 2011 đến nay, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, XIX trong điều kiện rất nhiều khó khăn, song với quyết tâm chính trị, tu dưỡng ý chí và đột phá của Đảng bộ, Thái Bình đã thu được kết quả rất đáng tự hào. Kinh tế - xã hội của tỉnh có những bước tiến bộ rõ nét; tiềm năng, thế mạnh về đất đai, tài nguyên, nguồn nhân lực được khơi dậy và phát huy hiệu quả đã đưa Thái Bình trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện và năng động. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các hoạt động khoa học, công nghệ, thông tin, truyền thông, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả hơn. Tình hình chính trị ổn định, nhân dân phấn khởi, tin tưởng

vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy, chính quyền. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là dịp để chúng ta khắc sâu thêm trong sâu thẳm tâm trí của mình cuộc đời, sự nghiệp, công lao to lớn, phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí. Toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thái Bình nguyện mãi mãi khắc ghi tình cảm, tự hào và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, nguyện nỗ lực phấn đấu học tập tấm gương suốt đời hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân của đồng chí; tiếp tục con đường mà dân tộc, Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã lựa chọn; phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, đất nước, quê hương tăng cường đoàn kết, nỗ lực sáng tạo với tinh thần cách mạng, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, phấn đấu xây dựng Thái Bình phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh. (Diễn văn kỷ niệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đang trong số báo này).

Phát biểu cảm tưởng tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Mai Đức, đảng viên cao tuổi đảng thay mặt cho các thế hệ đảng viên bày tỏ niềm tự hào về Đảng quang vinh, tự hào về Bác Hồ, về dân tộc Việt Nam anh hùng, tự hào về Đảng bộ và nhân dân Thái Bình 88 năm qua đã sát cánh cùng nhân dân cả nước viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc; hứa sẽ gương mẫu học tập, noi gương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, trung thành với Đảng, mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ

TỰ HÀO VỀ ĐẢNG QUANG VINH
(Tiếp theo trang 1)

88 năm qua, Đảng bộ, quân và dân Thái Bình đã vượt qua mọi gian khổ, hy sinh lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần xứng đáng vào trang sử vàng chói ngời của Đảng. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng trong sự nghiệp đổi mới, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX cũng là 2 năm liên tiếp tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thái Bình đạt mức 2 con số, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra và là 1 trong 3 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Thái Bình là năng sáng của cả nước trong xây dựng nông thôn mới, đi đầu về thực hiện chương trình nước sạch nông thôn. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hình ảnh, tầm vóc, vị thế của Thái Bình ngày càng được khẳng định ở khu vực và trong cả nước. Thành quả có được như ngày hôm nay một lần nữa khẳng định nghị lực, niềm tin, ý chí đồng tâm hiệp lực của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; sự kế thừa và phát triển sau mỗi kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh với những chủ trương, quyết sách đúng hướng, sáng tạo, phù hợp, các nghị quyết của Tỉnh ủy đi vào cuộc sống.

Tự hào, vững niềm tin vào Đảng quang vinh, mừng xuân Mậu Tuất 2018, mừng đất nước, quê hương đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đẩy mạnh phát triển kinh tế tăng trưởng bền vững, quan tâm các vấn đề văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh, giữ vững an ninh trật tự. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cách mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng; kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ vững kiên định bản chất cách mạng và vai trò tiên phong, gương mẫu của Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

140/172 DỰ ÁN...

(Tiếp theo trang 1)

Đến cuối năm 2017, có 140/172 dự án trong các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhìn chung hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ổn định và có mức tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 18.871 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2016, trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp FDI đạt trên 9.637 tỷ đồng. Doanh thu hàng hóa đạt trên 22.016 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu đạt 805,66 triệu USD, tăng 17% so với năm 2016. Giá trị nhập khẩu đạt 658,440 triệu USD, tăng 18% so với năm 2016. Thuế và các khoản ngân sách nhà nước năm 2017 đạt 1.685,152 tỷ đồng...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích của Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh trong năm 2017, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, chú trọng thu hút các dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, bảo đảm các tiêu chuẩn về môi trường và có khả năng đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch phân khu các khu công nghiệp Thụy Trường, Xuân Hải (Thái Thụy), khu công nghiệp chuyên nông nghiệp (Quỳnh Phụ). Tiếp tục thực hiện các cách hành chính theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp...

Tại hội nghị, thành ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của UBND tỉnh, bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

GẶP MẶT, CHỨC TẾT DOANH NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 2/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, chúc tết doanh nghiệp tiêu biểu xuân Mậu Tuất 2018. Tới dự có các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành cùng hơn 450 doanh nghiệp tiêu biểu năm 2017.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, cộng

đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được kết quả khá toàn diện. GRDP tăng 11,12%, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng trưởng mạnh với tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 67.000 tỷ đồng, tăng 19,72% so với năm 2016. Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp đã bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Đồng thời mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị phát triển sản xuất, kinh doanh đóng góp nhiều hơn nữa cho ngân sách địa phương, cũng như giải quyết việc làm cho người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian tới.

Phát biểu với cộng đồng doanh nghiệp, đồng chí

Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn, ghi nhận những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời khẳng định trong kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được trong năm qua có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp, góp phần giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng năm 2018 và các năm tiếp theo cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục bám sát mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động xã hội, từ thiện.

Nhân dịp này, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã dâng kỷ ủng hộ quà tết cho người nghèo trong tỉnh đón tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi.

MINH NGUYỆT

KIỂM TRA VIỆC LÃNH ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

yêu cầu đổi mới. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục được đầu tư, các nhà trường chú trọng hơn đến các trang thiết bị dạy học hiện đại. Tuy nhiên, trong 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29, hoạt động đổi mới giáo dục và đào tạo vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: các nhà trường chưa quan tâm nhiều đến giáo dục đạo đức, ý thức công dân, kỹ năng sống cho học sinh; việc đổi mới về công tác quản lý giáo dục ở các cấp học, ngành học trong đội ngũ cán bộ quản lý chưa quyết liệt; sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo chưa có sự chuyên đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 trong 4 năm qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện như: chậm đổi mới trong đội ngũ cán bộ quản lý, chưa thật sự quan tâm đến việc giáo dục đạo đức cho học sinh, năng lực lãnh đạo của một bộ phận lãnh đạo cấp xã về giáo dục còn hạn chế. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát các nội dung, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết số 29 để rà soát các mục tiêu, giải pháp cụ thể hơn đối với từng cấp học trong quá trình thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo thời gian tới; tích cực tham mưu với lãnh đạo các cấp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của giáo dục; chủ động phối hợp với các ngành, các cấp trong thực hiện các giải pháp về đổi mới giáo dục và đào tạo, đặc biệt quan tâm hơn nữa đến việc triển khai, chỉ đạo hệ thống các trường học tăng cường các hoạt động giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

NGUYỄN MINH

SỞ CÔNG THƯƠNG

Phát huy vai trò trong công tác an toàn lao động tại các doanh nghiệp

Những năm qua, trên phạm vi cả nước đã có nhiều vụ tai nạn lao động liên quan đến các thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt (TBYCNN) để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Ở Thái Bình, bên cạnh những doanh nghiệp quan tâm chú trọng thực hiện thì cũng còn không ít các doanh nghiệp, đơn vị chưa thực hiện nghiêm việc này. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về an toàn lao động tại các doanh nghiệp.

Điều tra khảo sát trong tổng số 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh của Sở Công Thương cho thấy các đơn vị chủ yếu sử dụng 14/46 loại TBYCNN được quy định với 1.414 thiết bị như nồi hơi, nồi gia nhiệt dầu, bình chịu áp lực, bồn khí dầu mỏ hóa lỏng, hệ thống đường ống dẫn



Các doanh nghiệp sản xuất gạch men, sứ vệ sinh tại khu công nghiệp Tiến Hải cần sử dụng nhiều thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất.

khí đốt cố định, hệ thống nạp khí dầu mỏ hóa lỏng, hệ thống lạnh, cần trục... Các thiết bị trên được sử dụng trong ngành may, tẩy nhuộm, chế biến thực phẩm, sản xuất giấy, da giấy, sản xuất xơ polyester, chiết nạp LPG, sản xuất bột lửa, sành sứ, thủy tinh... Hiện nay nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn xem nhẹ công tác an toàn đối với TBYCNN, chưa thực sự thấy rõ tầm quan trọng của công tác này. Việc khai báo sử dụng TBYCNN theo quy định của các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ, nhất là việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa TBYCNN tại phần lớn các doanh nghiệp chưa tuân thủ đúng các quy định dẫn đến việc khai thác thiết bị đạt hiệu quả thấp, chi phí sửa chữa cao và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lớn.

Mặc dù quy định về quản lý TBYCNN đã được pháp

luật quy định từ rất lâu, tuy nhiên trên phạm vi cả nước chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu tổng thể về TBYCNN, việc quản lý thiết bị vẫn theo phương pháp truyền thống, Sở Công Thương nói chung, Sở Công Thương đã tiến hành thực hiện để tài nghiên cứu khoa học "Xây dựng hệ thống lưu trữ số hóa các cơ sở dữ liệu quản lý thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong ngành Công Thương". Trong đó đã xây dựng trang điện tử trực tuyến tương tác với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thể khai báo các thiết bị, cập nhật các thông tin trực tuyến về tên thiết bị đầu tư mới hoặc ngừng sử dụng, vị trí di chuyển thiết bị, thông tin về kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định, một số thông số kỹ thuật thay đổi theo thời gian sử dụng của thiết bị, thông tin về người quản lý, vận hành thiết bị... Ngoài ra, trang điện tử cũng nhắc nhở doanh nghiệp về thời hạn kiểm tra, bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ, cung cấp các quy trình vận hành an toàn, kiểm tra, bảo dưỡng, kiểm định, xử lý sự cố thiết bị, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt

Nam, giúp doanh nghiệp thực hiện đúng, kịp thời các quy định, quy chuẩn trong quản lý, sử dụng thiết bị, nâng cao khả năng an toàn của thiết bị cũng như giúp cơ quan quản lý nhà nước kịp thời đơn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp trong việc thực thực hiện các quy định của Nhà nước. Đây cũng là mục tiêu nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc khai báo các thiết bị trực tiếp. Bên cạnh đó, để tài cũng xây dựng bản đồ số hóa nhằm giúp cơ quan quản lý nhà nước có những phân tích và tham chiếu trực quan, hỗ trợ ra quyết định đúng đắn nhất trong công tác chỉ huy ứng phó sự cố thiết bị nghiêm trọng với các lớp thông tin như: hành chính, dân cư, thủy văn, giao thông, thực vật, địa hình. Bản đồ số hóa có thể cập nhật hàng năm để dữ liệu bản đồ luôn đồng ứng được nhu cầu của công tác ứng phó trong bất kể thời gian nào.

Tuy nhiên, để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về TBYCNN tại các doanh nghiệp, thời gian tới rất cần có sự vào cuộc của các sở, ngành, địa phương cũng như các đơn vị sử dụng TBYCNN.

THU THỦY